
 
โครงการวิจัย  ตนแบบการจัดการอยางมีสวนรวมโดยชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่เพื่อเฝาระวงัและสื่อสารความเสี่ยงจากโรคสัตวอันตราย : ศึกษา
โดยใชกรณีไขหวัดนกเปนโจทย  โดย  เลิศรัก ศรีกิจการ  ไพรัช ตระการศิรินนท  บุญตวน แกวปนตา  เอก บุญเจือ  จงจิต ศรพีรรณ โรเบิรต  จี ลามาร โรเบิรต            
ณัฐกานต อวัยวานนท  และ สุพรรษา จรรยา 

บทที่  6 
การสื่อสาร เพื่อรายงาน และจัดการความเสี่ยงของโรคไขหวัดนก 

 
 ในหัวขอนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลเร่ืองการสื่อสาร (Communication) ในสวนที่เกี่ยวของ
กับการสื่อสารเพื่อรายงาน และการสื่อสารเพื่อจัดการความเสี่ยงของโรคไขหวัดนก ซ่ึงประกอบไป
ดวย การใหความรูความเขาใจแกชุมชน (Top-down) การรายงานความเสี่ยงจากพื้นที่ (Bottom-up)  
การปฏิบัติเมื่อไดรับรายงาน (Procedure) รวมถึงบทบาทของสื่อมวลชนในกระบวนการสื่อสาร 
 ขอมูลที่นํามาวิเคราะห ไดมาจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสนทนากลุมและการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก รวมกับการเก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 
6.1   การสื่อสารเพื่อใหความรู ความเขาใจ เก่ียวกับโรคไขหวัดนกจากภาครัฐไปสูชมุชนใน 
กรณีท่ัวไป 

6.1.1   วิธีการสื่อสารจากภาครัฐระดับจังหวัดและอําเภอสูชุมชน 
ขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการ

เร่ืองไขหวัดนกในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ซ่ึงไดแกรองผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ 
ปลัดอําเภอ ปศุสัตวจังหวัด นายสัตวแพทยประจําสํานักงานปศุสัตวจังหวัด นายสัตวแพทยประจํา
โรงฆาสัตว สาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขอําเภอ พบวา ไดมีการสื่อสารเพื่อแจงขอมูลขาวสาร
และใหความรูเร่ืองไขหวัดนกไปสูชุมชนโดยผานทางกํานัน ผูใหญบาน อสม. อสปศ. หอกระจาย
ขาวของหมูบาน รวมทั้งการลงพื้นที่ของเจาหนาที่สาธารณสุขและปศุสัตวอีกดวย  นอกจากนี้ ยังมี
การจัดทําส่ือและเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อที่เขาถึงชาวบานทางโทรทัศน วิทยุสวนกลาง  
วิทยุชุมชน หนังสือพิมพและใบปลิว ซ่ึงในเรื่องดังกลาว มีความคิดเห็นที่นาสนใจดังนี้ 

 

ผมคิดวาสื่อมีบทบาทสําคัญ และผมมีการบูรณาการ โดยใหปชส.จังหวัดซึ่งเปนหนวยงานที่
จะตองชวยในสวนการทํางานของผม โดยใหเขาไปใชหอกระจายขาวทุกหมูบานที่มีอยู ใช
บทความที่เปนความรูเกี่ยวกับโรคระบาด และทางเราอัดรายการผูวาพบประชาชนเปนแผน 
CD แจกให อบต. กํานัน/ผญบ. ดวย ใหทางกํานัน/ผญบ. ตองเปดทุกเชา กรอกหูใหฟงทุกวัน 
และเราก็มีวิทยุชุมชน 39 สถานี วิทยุของหนวยงานราชการมีรวม 10 สถานี เอามาบูรณาการ
รวมกันโดยตองคอยสอดแทรกในเรื่องของขอมูลและการใหความรูเกี่ยวกับไขหวัดนก 
วิธีการหลักของพิษณุโลก สิ่งสําคัญที่สุดคือ การประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพราะเราตองรู
วานิสัยใจคอของคนไทย ถาไมคอยบอกบอย ๆ /บอกทุกวันก็ยังคิดวาเปนเรื่องที่ไกลตัว ตราบ
ใดที่เรื่องไมประชิดตัวเขาจะไมคอยรูสึก เพราะฉะนั้นมันตองคอยบอก เพื่อที่จะใหเปลี่ยน
จากความตื่นใหเปนนิสัย ขนาดพูดตลอดแบบนี้ก็ไดรับความรวมมือสวนใหญ บางสวนก็ยัง
ไมคอยจะยอม 
ต้ังแตป 2547 เราก็มีการประชาสัมพันธผานทางรายการผูวาพบประชาชน ซึ่งจะจัดทุก
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สัปดาห ในวันพุธ 6 - 7 โมงเชา จะมีการสับเปลี่ยนระหวางผูวากับรองผูวาทั้ง 3 คน เปนการ
พูดสดออกทางวิทยุและใชชอง 11 เปนสื่อดวย ในรายการก็จะบอกเรื่องตาง ๆ วาขณะนี้อยา
ต่ืนตระหนกในโรคนี้ มันสามารถแกไขไดดวยการใหความรวมมือจากทุกภาคสวน และก็
บอกวิธีการตาง ๆในการปองกันและควบคุมไขหวัดนกดวย 
พอมีการประชาสัมพันธชาวบานเขาก็ต่ืนตัวดี บางชวงก็มีการใหความรูการปองกัน แลวเคาก็
ไดตัวอยางจากพื้นที่ขางเคียงที่เสียชีวิตก็เลยคอนขางตื่นตัว ก็มีบางกลุมที่ไมคอยต่ืนกลัว ไม
คอยหวงในเรื่องไขหวัดนก 
ในพื้นที่เสี่ยงเราจะเรียกผูใหญบานเขามาคุย  ถามีการเขาไปสงเสริมการเลี้ยงสัตวเราก็จะ
พยายามใหความรู (เรื่องไขหวัดนก) แทรกเขาไปดวย 

   
 เมื่อวิเคราะหคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกที่มีการใหคําตอบเฉพาะเจาะจง
แตกตางกันตามตําแหนงงานและพื้นที่ มีขอมูลที่นาสนใจดังตอไปนี้ 
 นายอําเภอทานหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกกลาววา ทั้งปศุสัตวและสาธารณสุข ทํางานรวมกัน
ในการใหความรูเบื้องตนในดานการเฝาระวังและรายงานการเกิดโรคแก อสม. และ อสปศ. รวมทั้ง 
มีการเชิญแกนนําของแตละหมูบานมาใหความรูเพิ่มเติมอีกดวย และยังมีการใหความรูแกกํานันและ
ผูใหญบานผานการประชุมกํานันผูใหญบานประจําเดือน 
 การแจงขอมูลขาวสารผานวิทยุชุมชน มีทั้งรายการที่เปดโอกาสใหหนวยราชการไปพูดคุย
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับไขหวัดนก เชน โรงพยาบาล สาธารณสุข รวมทั้งการสงหนังสือขอความ
รวมมือไปจากอําเภอ ผูดําเนินรายการก็จะประกาศขอความให นอกเหนือจากการใชวิทยุชุมชนแลว 
ที่อําเภอชาติตระการและอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไดมีการจัดทําสื่อสนับสนุนอื่น ๆ ไดแก 
แผนปายโฆษณา เอกสารที่จัดพิมพขึ้นเอง เพื่อนําไปติดตั้งและแจกจายในหมูบานดวย 
 นายสัตวแพทยประจําสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทานหนึ่งกลาววา การประชาสัมพันธให
ชาวบานทราบผานทางเสียงตามสายและวิทยุชุมชน จะมีการจัดทําขอมูลที่จะใหผูประกาศพูด 
ไวเปนแพ็คเกจ 
 นายอําเภอทานหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมใหความเห็นวา การแจงขาวสารไปยังชุมชน 
บทบาทหลักยังคงเปนกํานันผูใหญบานซึ่งเปนองคกรที่ตั้งมานาน และมีหนาที่แจงขาวสารในทุก
เร่ืองตามที่กฎหมายกําหนดไว เปนผูที่มีความใกลชิดกับชาวบาน สวน อบต. เปนองคกรที่เนนการ
พัฒนาชุมชน แกไขปญหาของทองถ่ินดวยการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น อบต. จึงไมใชองคกรหลัก
ที่จะทําหนาที่ส่ือสารและประสานงานเรื่องไขหวัดนก 
 นายสัตวแพทย 2 ทานในจังหวัดเชียงใหม แสดงความคิดเห็นสอดคลองกับสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหมวา ควรมีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องไขหวัดนกไวในหลักสูตรการเรียนการสอน
ดวย ตั้งแตระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และจะตองมีการสอบวัดความรูดวย เมื่อ
นักเรียนนักศึกษามีความรูเร่ืองไขหวัดนกแลว จะไดนําไปถายทอดใหบิดามารดาที่บานอีกตอหนึ่ง  

 
โครงการวิจัย  ตนแบบการจัดการอยางมีสวนรวมโดยชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่เพื่อเฝาระวงัและสื่อสารความเสี่ยงจากโรคสัตวอันตราย : ศึกษา
โดยใชกรณีไขหวัดนกเปนโจทย  โดย  เลิศรัก ศรีกิจการ  ไพรัช ตระการศิรินนท  บุญตวน แกวปนตา  เอก บุญเจือ  จงจิต ศรพีรรณ โรเบิรต  จี ลามาร โรเบิรต            
ณัฐกานต อวัยวานนท  และ สุพรรษา จรรยา 
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ในเรื่องนี้ นายอําเภอทานหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก มีความคิดเห็นแตกตางกันออกไปวา ไมควร
บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องไขหวัดนกในโรงเรียน แตควรนําไปจัดการอบรม สัมมนา จะเหมาะสม
กวา 
 สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา “ผมก็มีหนาที่บอกใหชาวบานระวัง 
ตองดูเนื้อไกเปนอยางไร การกินอยางไร ตามกระบวนการก็มีอยูแคนั้น แตยังไงก็ตองยุงดวยกันอยู
แลว เพราะสุดทายพอมาทําจริง ๆ เราก็ตองไลไปที่โรงฆาสัตว เพราะฉะนั้นการทํางานดวยกันมัน
เลยไปกันไดทุกระบบ ใหผมมาบอกชาวบานอยางเดียวใหชาวบานรู แตถาทางนั้นไมมีการแกไข  
มันก็ไมดีขึ้น” 
 สาธารณสุขระดับอําเภอ 3 อําเภอในจังหวัดเชียงใหม กลาวตรงกันวา การที่จะใหขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเรื่องไขหวัดนกและการเฝาระวังปองกันไขหวัดนก ไดมีการทําแบบบูรณาการ
รวมกับเรื่องอื่น ๆ เชน เร่ืองไขเลือดออก เร่ืองมะเร็งเตานม เปนตน ซ่ึงเปนการใหขอมูลผาน อสม. 
เพื่อนําไปประชาสัมพันธตอไปยังชุมชม ทั้งนี้ วิธีการบูรณาการนี้ เปนการประหยัดงบประมาณ  
และมีการจัดทําสื่อโปสเตอร ปายผา รถประชาสัมพันธ และเอกสารประกอบ 
 

6.1.2   วิธีการสื่อสารจากภาครัฐระดับตําบลสูชุมชน 
ขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการ

เร่ืองไขหวัดนกในระดับตําบล ซ่ึงไดแก นายก/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และเจาหนาที่สถานีอนามัยตําบล พบวา 
ไดมีการสื่อสารเพื่อแจงขอมูลขาวสารและใหความรูเร่ืองไขหวัดนกไปสูชุมชนโดยผานทางกํานัน 
ผูใหญบาน อสม. หอกระจายขาวของหมูบาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําสื่อและเผยแพรขอมูล
ขาวสารผานสื่อทองถ่ิน ไดแก วิทยุชุมชน ใบปลิว รวมทั้งมีการจัดประชุมชาวบานในหมูบาน  
  การสื่อสารเพื่อใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับไขหวัดนกจากระดับตําบลนี้ องคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) ไดมีบทบาทโดยการประชาสัมพันธผานเสียงตามสายในหมูบาน โดยนําขอมูลที่ได
จากการประชุมในระดับอําเภอ ทั้งจากการประชุม และการเผยแพรขอมูลของสาธารณสุขและ       
ปศุสัตว โดยนําไปจัดทําเปนแผนพับ ใบปลิว โปสเตอรแจกจายและติดประกาศในพื้นที่ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธผานเสียงตามสายและรถประชาสัมพันธเพื่อใหความรูแกชาวบาน โดยมีความ
คิดเห็นที่นาสนใจดังนี้ 
 

อยางคราวที่แลวไดขอมูลจากสาธารณสุข ก็เอามาทําเปนแผนพับ แลวเอามาถายเอกสารใน 
อบต. ... แลวเอาไปแจกชาวบาน ไปประชาสัมพันธกันเสียงตามสาย  ผูประกาศขาวเปน
ชาวบานที่ผานการอบรมแลว 1 ปอบรม 1 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู 
อบต.จะออกหนังสือถึงผูใหญบานใหประชาสัมพันธ เชนโปสเตอรหรือเสียงตามสาย 
กรณีออกพื้นที่เชน อําเภอเคลื่อนที่ อบต.เคลื่อนที่ เราจะมีแผนพับทั้งจากอําเภอสงมาสวน
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หนึ่ง อบต.ทําเพิ่มสวนหนึ่งเสริมกันใหกํานัน ผูใหญบานชวยประชาสัมพันธขาวสารดวย 
วิธีการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับไขหวัดนก ทางอบต.มี เสียงตามสาย ซึ่งกํานัน/
ผูใหญบานจะเปนหอกระจายขาวมีประชาสัมพันธในชวงเชา สวน อบต.จะเปนชวงเย็น เสียง
ตามสายตางจากหอกระจายขาวตรงที่เสียงตามสายเปนระบบคลื่นตั้งอยูที่ อบต. ไดยินทุก
หมูบาน แตหอกระจายขาวไดยินเพียงหมูบานเดียว เสียงตามสายของอบต.จะมีเจาหนาที่ฝาย
ประชาสัมพันธดูแล การกระจายขาวจะมีตารางกําหนดไวชัดเจน แตถามีเรื่องดวนก็จะ
ประชาสัมพันธแทรกเขาไปดวย 

  
 ในสวนของเจาหนาที่สถานอีนามัยตําบล ไดมีการใหขอมูลขาวสารแกชาวบานโดยใช
เครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซ่ึงมีการประชุมใหความรูแก อสม. เปน
ประจํา รวมถึงมีการออกรายการวิทยุชุมชน การประกาศผานหอกระจายขาวประจําหมูบาน  
 

อสม.ของเราก็จะมีความรูเรื่องไขหวัดนก เราจะเรียกประชุมตลอด อยางประชุมประจําเดือน
เรียกมาประชุมที่อนามัย แลวเลาเหตุการณตางๆ ให อสม. ฟง มีการอัพเดทตลอดเวลา เพราะ
เราตองขอความรวมมือจากเคาดวย วาถาเกิดเหตุการณแบบนี้ตองทํายังไง 
ชวงแรกๆ เลยนะครับ ที่มีการจัดตั้งวิทยุชุมชน เราก็ไปดําเนินรายการใหเคา เราสื่อสารกับ
ชาวบานตรงนี้อยู ก็ไปจัดรายการวิทยุแลวก็ใหความรูชาวบาน 
ปกติขาวสารที่แจงใหชาวบานจะแจงผานทางอสม. อสม.จะเอาแผนพับใบปลิวไปแจก
ชาวบาน  แลวมีการแจงขาวทางเสียงตามสายในหมูบาน 
เราประสานงานทางผูนําชุมชน ผูใหญบาน โดยใหผูใหญบานประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

 
 นอกจากนี้ พบวาที่ตําบลบึงกอก จังหวัดพษิณุโลก เจาหนาที่สถานีอนามัยตําบล มีการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานของ อสม. แจกเฉพาะแกนนํา อสม. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับโรคไขหวัดนก 
สาเหตุของโรค เชื้อโรค อาการ การปองกนั การทําลายสัตวปก เปนตน ซ่ึงคูมือมีจํานวนนอย ไม
เพียงพอตอการแจกจาย 
 

6.1.3   วิธีการสื่อสารภายในชุมชน 
ขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus group discussion) กลุมกํานัน/ผูใหญบาน ซ่ึงเปนผูนํา

ชุมชนในทองถ่ินตามเขตการปกครอง พบวา กํานนั/ผูใหญบานเปนผูมบีทบาทหลักในการสื่อสาร
ภายในหมูบาน โดยอาศยัหอกระจายขาว รวมทั้งการบอกตอ ๆ กันไปในหมูบาน และในกรณี
เรงดวนอาจมกีารเรียกประชมุชาวบาน ซ่ึงมีขอคิดเห็นทีน่าสนใจเพิ่มเติมคือ 

 
การเฝาระวังในหมูบานใชเสียงตามสาย มีการช้ีแจงประชุมทุกเดือน ซึ่ง อสม. กํานัน/
ผูใหญบาน ตองทําอยูแลว 
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พระประชาสัมพันธไดเปนบางครั้ง เชน วันศีล ครูก็ชวยไดโดยการปลูกฝงเด็กนักเรียน 
ปศุสัตวจะบอกทางผูนําใหผูนําบอกกับชาวบานอีกที อาจจะใชเสียงตามสาย เชน บอกวาถา
ไกตายรอยละ 4 ถึงจะสงสัยเขาขายไขหวัดนก 

 
  สวนการสนทนากลุม (Focus group discussion) กับกลุม อสม. และการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) ประธาน อสม. พบวา อสม. ไดมีบทบาทในการสื่อสารภายในชุมชน 
โดยเปนผูนําขาวสารไปบอกชาวบานในพืน้ที่ 10 หลังคาเรือน หรือคุมที่ตนเองมีหนาที่รับผิดชอบ 
นอกจากนี้ อสม. บางคนอาจไดรับมอบหมายใหทําหนาทีเ่ปนผูประกาศเสียงตามสายผานหอ
กระจายขาวของหมูบานดวย 
 

พอหลวง หรือไมก็รอง หรือไมก็อสม. ใครอยูก็ประกาศเรียงกันไป 
อสม. ประกาศเองเลย เพราะพอหลวงบอก อสม.รูเรื่องดีกวา แลวแตหมูบาน 
ผมเปนคนประกาศเอง เอาความรูจากทั้งสาธารณสุขอําเภอและจากที่อําเภอ และจากที่ชอบ
อานหนังสือก็คือเอาความรูตรงนั้นมา 
อสม. มีบทบาทเยอะ ทําหนาที่ประชาสัมพันธหอกระจายขาว จะเรียกประชุม อสม.ประจํา
คุมให อสม. สมาชิกไปแจงในคุมของตัวเอง 
(กํานัน) เรียกประธาน อสม.แตละหมูบานมานั่งสนทนากัน แลวประธานแตละหมูไปบอก
สมาชิก 
(ประธาน อสม.) สามารถมั่นใจไดวาชาวบานจะรูเหมือนที่เรารูเพราะ ผมดูแล 10 หลังคา ก็
จะเรียกชาวบานมาประชุม แลวอธิบายใหฟง 

 
  สําหรับขอมูลขาวสารที่กํานนั/ผูใหญบาน และ อสม. ไดรับนั้น บางสวนมาจากการประชุม
กับสวนราชการระดับอําเภอ และอีกสวนหนึ่งจากเจาหนาที่สถานีอนามัยตําบล รวมถึงการคนควา
หาขอมูลของ อสม. เองดวย 
 

6.1.4   สื่อท่ีมีประสิทธิภาพในการเขาถึงชมุชน 
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 ขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากรองผูวาราชการจังหวัด 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ปศุสัตวจังหวัด นายสัตวแพทยประจําสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
นายสัตวแพทยประจําโรงฆาสัตว สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ นายก/รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
เจาหนาที่สถานีอนามัยตําบล รวมทั้งการสนทนากลุม (Focus group discussion) กลุมกํานันและ
ผูใหญบาน พบวาสื่อที่นาจะมีประสิทธิภาพในการเขาถึงชุมชนมากที่สุด มีทั้งโทรทัศน วิทยจุาก
สวนกลาง วิทยุชุมชน หอกระจายขาว เสียงตามสาย และการอบรมใหความรูแกชาวบาน อยางไรก็
ตาม พบวาผูใหสัมภาษณแตละทานมีความคิดเห็นแตละเรื่องแตกตางกนัออกไป ดังนี ้
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วิธีการสื่อสารกับชาวบานที่ดีที่สุดคือ ไปคุยกันตัวตอตัวนั่นแหละดีที่สุด เราก็จะไดไปดูรู
ดวย ถาจะออกเสียงตามสายฟงบางไมฟงบาง นาจะเขาไปคุยโดยตรงดีกวา โดยอาศัย อสม ที่
มีอยูแตละหมูบานๆ 
สื่อที่สามารถสื่อไดเร็ว แพรหลาย มีความรูนาเชื่อถือ อยางแรกคือ เสียงตามสาย อยางวิทยุ
กับโทรทัศน ผมไมทราบวาอยางไร เพราะวาประชาชนเนี่ย ก็คงจะก้ํากึ่งกับอยู สวน
หนังสือพิมพประชาชนในชนบทคงมีนอย  แผนพับยิ่งนอย เสียงตามสายงายสุดเพราะเกิด
ปุบก็ใหกํานันหรือหมูบานไปพูดตามเสียตามสายก็จะไดกระจายไปทั่งหมูบาน และตอนนี้
ระบบเสียงตามสายก็อยูที่บานผญบ. แตถาเปนเทศบาลตําบลก็จะมีระบบเสียงตามสายของ
เขาเอง  โดยรวมก็คือ ตามหมูบานจะมีเสียงตามสายในบานของผูใหญบาน เคาก็จะพูดเอง 
เชาถาขยันหนอยก็บางทีก็ตอเช่ือมกับวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ภาคเชา 
นาจะเปนวิทยุกับโทรทัศน วิทยุชุมชน และหอกระจายขาว วิทยุชุมชนชาวบานฟงมีบทบาท
มาก หอกระจายขาวเปดทุกวันเชา เย็น ชาวบานรูกันหมด สวนหนังสือพิมพชา ชาวบานก็ไม
คอยไดอาน 
วิทยุชุมชน โทรทัศน ไดผลในชวงที่เกิดโรค ถาทําเปนรายการใหขาวสารเรื่องไขหวัดนก
โดยตรง ชาวบานไมคอยดู ชาวบานชอบดูละคร ตองทําเปนสปอตจะไดผลมากกวา สวนวิทยุ
ชุมชนดีเจมีบทบาท ชาวบานชอบก็จะฟง ชาวบานก็จะสนใจ บทบาทของดีเจมีสวนมาก 
อยางดีเจธงชัยชาวบานชอบ  เคาเชิญผูวามาพูดชาวบานเคาก็ฟง 
การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับไขหวัดนก คิดวาสื่อทางทีวีก็ดีเห็นตัวอยางชัดเจน แผนพับ
ชาวบานไมอาน สื่อจากปากเชนการประชุมกํานัน/ผญบ. แลวก็ไปประชุมชาวบานตอ หรือ
ไปใหขอมูลโดยตรงกับสื่อทางวิทยุ สถานีวิทยุชุมชนก็ชวยได เช่ือได เพราะขึ้นอยูกับการที่
เราทําเอกสารไปใหเขา คิดวาได แตรัฐควรลงมาดูแลมาตรฐานหนอยเรียกมาอบรมคิดวาดี 
แตคิดวาที่ดีมากที่สุดนาจะเปนทีวีเพราะเห็นภาพเห็นตัวอยาง 
การสื่อสารกับชาวบานตองอาศัยเครือขายหนวยงานที่รับผิดชอบรวมกัน/เกิดจากการให
ความรวมมือของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชน ทางสาธารณสุขก็ออกใหความรูในสวนการเกิด
ตอสูคน 
คงตองผสมผสานกันทั้งสื่อโทรทัศน วิทยุ มันก็กระตุนชุมชนไดคอนขางมาก แตถาพูดถึง
รายละเอียดนี่สื่อบุคคลคิดวานาจะดีกวา 
การที่จะบอกวาระหวาง วิทยุ ทีวี อันไหนที่สื่อใหชาวบานไดความรูมากกวากัน มันขึ้นอยูกับ
วาคนจัดวิทยุเปนใคร 
ถาเปนหนวยงานระดับอําเภอ เชน ปศอ. สธอ. เขามาแนะนํา / ใหความรูกับชาวบาน ๆ ก็
เช่ือถือมากเพราะถือวาเปนผูมีความรูจริง ๆ 
ดีที่สุดที่ชาวบานจะมาประชุมมาก คือ เจาอาวาสวัด เรียกมาประชุมจะมาเยอะที่สุด 
(วิทยุชุมชนและหอกระจายขาว) เรื่องสําคัญก็จะย้ําใหเคาพูดบอย ๆ หนอย พูดทุกวัน
ชาวบานก็จะเขาใจ พูดกันจนจําได 
การประชาสัมพันธที่ใหผลดีคือ การเคาะประตูชาวบาน จากตัวแทนคนที่มีความรูจริง ๆ 
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 กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวา ในการสื่อสารเพื่อใหความรูกบัชุมชนที่ไดผล ควรเปนการใช
ส่ือตาง ๆ รวมกัน โดยเนนย้ําขอความที่สําคัญ และผูสงขาวสารที่เปนทีน่าเชื่อถือ จะไดผลดีกวา 
ทั้งนี้ มีผูใหความเห็นเกี่ยวกบัปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในกระบวนการติดตอส่ือสารดังนี้ 
  เลขานุการสภา อบต. แหงหนึ่งในจงัหวัดเชียงใหมกลาววา การสื่อสารที่ถูกตองนาเชือ่ถือ
และรวดเร็ว ตองมีคนที่รูจริง ๆ 1 คนในหมูบาน/ตําบล มีการประชาสัมพันธประชุมทกุเดือน ใ 
หความรูกับอสม.เพราะอสม. 1 คนจะดแูล 6-7 หลังคาเรือนนาจะกระจายขาวเรื่องไขหวัดนกได 
ขอมูลขาวสารที่ชาวบานเชื่อจริง ๆ นาจะเปนเจาหนาที่สาธารณสุขกับปศุสัตว อสม.ยังดูผิวเผิน  
แตก็คุมไดอยูบางสวน สวนวิทยุชุมชนมีอิทธิพลในทองถ่ินพอสมควรชาวบานทํางานไปดวยเปดฟง
ไปดวย เสียงตามสายก็ดีเพราะเขาเปดทกุวนั ทีวีกไ็ดถาทาํภาพรวมทัว่ประเทศ  กรณีไขหวัดนกคิด
วาชาวบานดูจากทีวีเยอะ มีอิทธิพลมากกวา  สวนหนังสือพิมพไมมีใครอาน 
  ประธาน อสม. คนหนึ่งในจงัหวัดพิษณุโลก ใหขอเสนอแนะเกีย่วกับสื่อที่เขาถึงชาวบาน 
ในชุมชนวา ชาวบานบางคนก็ไมเขาใจเรื่องไขหวดันก เพราะยังไมเหน็ภาพรายละเอียด ถาเรามีภาพ
กิจกรรมอยางเวลาไกตายใหกลบ ฝงยังไง บางคนก็เอาไปทิ้ง อยากใหมีภาพ มีโปสเตอรไปแจกวาที่
ถูกทํายังไง ยังไงหามทํา อยากไดไปตดิในหมูบาน แจกทกุบานยิ่งดี เพราะคนเราความรูไม
เหมือนกนั สวนประธาน อสม. คนหนึ่งในจังหวดัเชยีงใหม แสดงความคิดเห็นวา วธีิการที่ดีที่สุดใน
การใหความรูและขาวสารกบัชาวบาน คือ การประชุมประธาน อสม. แตละหมูบาน หลังจากนัน้  
จึงถายทอดใหสมาชิก อสม. แลวใชวิธีเคาะประตูแจงแตละครัวเรือน ดังนั้น สาธารณสุขนาจะให
ความรูกับ อสม. ใหมากที่สุด 
  นอกจากนี้ ในการสนทนากลุม อสม. มีขอเสนอแนะที่นาสนใจประการหนึ่งวา อาจทําวีซีดี
ใหความรูเปนสารคดีไปเปดใหชาวบานดใูนหมูบานเวลาประชุมหมูบาน 
 ขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา ชาวบานผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา โทรทัศน
เปนสื่อที่มีความนาเชื่อถือมากที่สุด คิดเปนรอยละ 67.91  รองลงมาคือ เสียงตามสาย/หอกระจาย
ขาวหมูบาน คดิเปนรอยละ 21.53  ดังแสดงในตารางที่ 39 ในภาคผนวก ข  และพบเชนกันวา 
โทรทัศนเปนสื่อที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอชาวบานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.21  รองลงมาคือ  
เสียงตามสาย/หอกระจายขาวหมูบาน คดิเปนรอยละ 16.48  ดังแสดงในตารางที่ 40 ในภาคผนวก ข 
 

6.1.5   สื่อท่ีชุมชนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับไขหวัดนก 
  จากการสนทนากลุม (Focus group discussion) ชาวบานที่เล้ียงสัตวปกในจังหวดัเชียงใหม
และจังหวัดพษิณุโลก พบวา ชาวบานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับไขหวัดนกจากสื่อโทรทัศน วิทยุ 
วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ หอกระจายขาว เสียงตามสาย และการใหขอมูลโดยตรงจาก อสม. ซงสื่อที่
ไดรับมากที่สุดคือโทรทัศน นอกจากนี้ ชาวบานยังมีความคิดเห็นวา ควรมีการจัดทํา VCD เผยแพร

ึ่

 
โครงการวิจัย  ตนแบบการจัดการอยางมีสวนรวมโดยชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่เพื่อเฝาระวงัและสื่อสารความเสี่ยงจากโรคสัตวอันตราย : ศึกษา
โดยใชกรณีไขหวัดนกเปนโจทย  โดย  เลิศรัก ศรีกิจการ  ไพรัช ตระการศิรินนท  บุญตวน แกวปนตา  เอก บุญเจือ  จงจิต ศรพีรรณ โรเบิรต  จี ลามาร โรเบิรต            
ณัฐกานต อวัยวานนท  และ สุพรรษา จรรยา 



 68

ใหชาวบานทราบถึงโรคไขหวัดนกและวิธีปฏิบัติเพื่อปองกันความเสี่ยง เนื่องจากแทบทุกบานมี
เครื่องเลน VCD อยูแลว สวนโปสเตอร ใบปลิว มีทั้งผูที่เคยไดรับและไมเคยไดรับ 
  ในบางพื้นที่ ชาวบานไดรับขาวสารและคําแนะนําโดยตรงจากเจาหนาทีป่ศุสัตวและ
เจาหนาที่สาธารณสุข อยางไรก็ตาม ในหลายพื้นที่ การเขาถึงของเจาหนาที่ภาครัฐยังไมทั่วถึง  
ซ่ึงมีผลตอความเชื่อถือในขาวสารที่ชาวบานประเมิน ดังขอมูลตอไปนี้จากการสนทนากลุม 
  สําหรับชาวบานที่ไมเล้ียงสัตวปก ใหขอมูลในการสนทนากลุมเกี่ยวกับแหลงขาวสาร 
ที่ไดรับเกีย่วกบัไขหวดันกเชนเดียวกับผูทีเ่ล้ียงสัตวปก กลาวคือ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ  
หอกระจายขาว และสื่อบุคคล ไดแก ผูใหญบาน อสม. และเจาหนาทีข่องรัฐดานสาธารณสุขและ      
ปศุสัตว โดยมกีารสนทนาทีน่าสนใจดังนี ้
 

ถาผูใหญบานประกาศบอกชาวบานก็ไมเช่ือ ตองเอาหมอ  เจาหนาที่ทางอําเภอ เจาหนาที่
ใหญ ๆ ไปเลย บางที่ตองมีใบเชิญตัวเลย 
เวลาผูใหญเรียกประชุม (ชาวบาน) ก็ไมคอยจะมา ไมคอยเช่ือกัน อยากใหพวกที่ใหญโตเขา
ไปเลย 
การที่ผูใหญบาน กํานัน หรือ อสม. ซึ่งไมเขาใจเรื่องดังกลาวจริง ใชวิธีการอานจดหมายขาว 
หรือประกาศของทางราชการใหฟงตามตัวอักษร ถือวาเปนแหลงขอมูลขาวสารที่ไม
ครบถวนและไมนาเชื่อถือ 
ตอนนี้ผูใหญบานเคาเปดวิทยุกระจายเสียงตอนเชามืด บางทีเคาก็บนหนวกหู 
สําหรับในกรณีฉุกเฉินหรือเรงดวน รับทราบขาวสารโดยตรงจากการที่ผูใหญบานเดินแจง
ขาวสารตามบาน 

 
6.1.6   ปญหาในการใหความรูความเขาใจแกชุมชน 

  จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) พบวามีผูใหความคดิเห็นเกีย่วกับ
ปญหาที่เกิดขึน้ในการสื่อสารเพื่อใหความรูความเขาใจแกชุมชน ดังนี ้
  ปศุสัตวอําเภอในจังหวดัเชียงใหมทานหนึง่ กลาววา การทําความเขาใจกับชาวบานยากมาก 
ทั้ง ๆ ที่ไดพยายามแจงขอมูล ใหความรูแกชาวบานผานทาง อสม. หอกระจายขาว และแผนพบั   
อีกทานหนึ่งกลาววา ชาวบานยังใหความสาํคัญกับเรื่องไขหวัดนกไมมากเทาที่ควร  
  สาธารณสุขอําเภอในจังหวัดเชียงใหมทานหนึ่ง กลาววา ชาวบานจะเกดิอาการตื่นกลวัเมื่อ
ไดรับแจงเรื่องไขหวดันกในชวงแรก ๆ และในชวงที่มีขาวผานสื่อ ซ่ึงสามารถเห็นไดจากการขายไก
สดในตลาดทีล่ดลง ในเรื่องนี้ สาธารณสุขอําเภอจึงไดเพิม่การประชาสัมพันธในเรื่องการบริโภค 
ใหปลอดภยั  และปญหาที่พบมากในการสื่อสารใหความรูเกี่ยวกับโรคไขหวดันกคือ การใหความรู
แกชาวบานในหมูบานจดัสรร จะตองรอชวงเย็นและค่ําซึ่งเปนเวลาที่ชาวบานกลับมาจากการทํางาน  
ไมสามารถใชหอกระจายขาวหรือการเขาไปพบในชวงกลางวันได 
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 สาธารณสุขอําเภอในจังหวัดพิษณุโลกทานหนึ่งกลาววา ปญหาในการเขาถึงชาวบาน  
คือ เจาหนาทีส่าธารณสุขที่อายุนอยขาดความคุนเคยกับพื้นที่ และอาจไมเขาใจภาษาทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมทองถ่ิน ซ่ึงแตกตางจากเจาหนาที่สาธารณสุขที่เปนคนในพืน้ที่และมีอายมุาก จะเขาถึง
ชาวบานไดดีกวา  อีกทานหนึ่งกลาววา ไดมีการใชส่ือตาง ๆ เชน การใชหอกระจายขาว การแจก 
แผนพับตามโรงเรียน แตชาวบานไมคอยใหความสนใจเทาที่ควร 
  ปลัด อบต. แหงหนึ่งในจังหวดัเชียงใหม กลาววา แมจะใชส่ือจํานวนมากยังไมสามารถ
เขาถึงชาวบานไดอยางทัว่ถึง เพราะชาวบานยังขาดทกัษะการวเิคราะหขอมูล และยังไมเขาใจใน
รายละเอียด  ประธานสภา อบต. แหงหนึ่งในจังหวดัเชียงใหมกลาววา กลุมนักเลงและผูเล้ียงไกชน
ไมคอยใหความรวมมือในการเขาอบรมเกี่ยวกับไขหวดันก เมื่อเปรียบเทียบกับชาวบานทั่วไปแลว 
ชาวบานทัว่ไปใหความรวมมอืมากกวา และเลขานุการสภา อบต. แหงหนึ่งในจงัหวัดพิษณุโลก 
กลาววา การสื่อสารไปยังชนเผาที่อายุนอยไมคอยมีปญหา แตถาเปนชนเผาที่อายุมาก มีปญหา 
คือ ไมเขาใจภาษาไทย ตองมีลามแปลเปนภาษาถิ่น จึงตองสื่อสารผานผูนําชุมชน 
  ประธาน อสม. ในจงัหวดัพษิณุโลก กลาวถึงปญหาในการเขาถึงชาวบานวา แผนพับ 
ที่ไดรับมาจากอนามัย และปศุสัตวมีไมเพยีงพอตอการนําไปแจกจายและอธิบายใหชาวบานฟง 
 
6.2   การรายงานเหตุสงสยัจากการเฝาระวังไขหวดันกไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ 

6.2.1        การรายงานความเสี่ยงโดยชุมชม 
  จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในระดับอําเภอและจังหวดั ไดแก 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ปศุสัตวจังหวัด ปศสัุตวอําเภอ นายสัตวแพทย สาธารณสุขจังหวัด 
สาธารณสุขอําเภอ ไดขอมูลวา การแจงขาวสัตวปกปวยตายในพื้นที่ ใหมีการแจงผาน อสม. กํานัน 
หรือ ผูใหญบาน สถานีอนามัย  หลังจากนั้น จึงมีการรายงานสรุปไปที่เจาหนาที่สถานอีนามัยตําบล  
สาธารณสุขอําเภอ ปศุสัตวอําเภอ ที่วาการอําเภอ และศาลากลางจังหวดั ตามลําดับชัน้  และขอมูล 
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ระดับตําบล ซ่ึงไดแก สถานีอนามัยตําบล 
องคการบริหารสวนตําบล ไดรับขอมูลที่สอดคลองกัน และมีการรายงานประสานขอมูลถึงกัน  
ซ่ึงมีผูใหความคิดเห็นทีน่าสนใจ ดังนี ้

หมูบานก็รายงานผูใหญบาน แลวมารายงานกํานัน รายงานอําเภอตามลําดับไป แลวจะไปถึง
จังหวัด ตามขั้นตอนปกติ 
การรายงานการเกิดโรคโดย อสม. แจงตอสถานีอนามัย สถานีอนามัยก็แจงตอไปยังปศุสัตว 
บางครั้ง อสม. กับผูใหญบานก็รวมกัน ชวยกัน สวนอําเภอ คือหัวหนา คอยดูแล สั่งการ 
ปกติเราแจงขาวโดย อสม. ที่อยูในพื้นที่ แลวก็กํานันผูใหญบานดวย ผมบอกวาคุณตองแจง
ดวยไมใชปลอยใหทางเขาแจงอยางเดียว ทาง อสม. อยางเดียวไมได คุณเปนกํานัน
ผูใหญบาน เปนผูนําชุมชน ตองรู มีเหตุเกิดอะไรในหมูบาน คุณตองรู เข็มหลนดามเดียวคุณ
ก็ตองรู ตองกําชับแบบนี้ 

 
โครงการวิจัย  ตนแบบการจัดการอยางมีสวนรวมโดยชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่เพื่อเฝาระวงัและสื่อสารความเสี่ยงจากโรคสัตวอันตราย : ศึกษา
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 อยางไรก็ตาม การแจงเหตุตองสงสัยในทางปฏิบัติ พบวามีการแจงหลายทิศทาง ทั้งการแจง 
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ ดังนี ้
 

ในสวนของอําเภอก็ใชหลายทาง  กํานันผูใหญบานก็เปนผูนําทองถิ่นที่อําเภอดูแล สวน 
อบต.เปนสวนที่อําเภอกํากับดูแล เราใหมีการรายงาน 2 ทาง ทั้งกํานันผูใหญบานกับอบต.
ตองรายงานอําเภอ 
การรายงานการเกิดโรคของเทศบาลใชวิธีโทรศัทพ และมาดวนไปเลย โดยการแจงจะมาจาก 
2 ทาง  1. อสม.หรือชาวบานแจงเขามา  2. โรงพยาบาลแจงเขามาวาตรวจ rapid test แลวได
ผลบวก 
ทําการแจงทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยให อสม.เปนจุดที่เริ่มแจง 
ใหรายงานผาน อสม. และก็ย้ํากับ อสม.วาอยาแจงเฉพาะกับสาธารณสุขเฉย ๆ ใหแจง อบต. 
ดวย แจงกํานัน-ผูใหญบานดวย ทางนั้นเขาจะไดตระหนัก 
ระบบการรายงานขอมูลไมวาจะเปนเรื่องหวัดนก ไขเลือดออก โรคระบาดน้ําทวมนี่
เหมือนกัน คือรายงานทางโทรศัพทกอน เอกสารทีหลัง เพื่อเก็บบันทึกไว 
การแจงขาวสารกรณีสัตวปกปวย/ตายสามารถทําไดหลายวิธี คือ อสม.จะสงขาวมาที่
สาธารณสุขชุมชน ชาวบานจะแจงทางสถานีอนามัย หรือทางผูใหญบานจากนั้นเขาก็จะ
ประสานกันเอง  หรือผานอบต.  เขามีทางเลือกเยอะ แตผลสุดทางก็มาที่ศูนยปฏิบัติการ
ไขหวัดนกของอําเภอ ซึ่งทางจังหวัดไดกําหนดเปนคําสั่งไวแลววาเรื่องไหนใครเปนคน
รับผิดชอบ 
เวลามีไกตายชาวบานก็จะแจงขาวให อสม. ครับ บางทีก็แจงผูใหญบาน แลวผูใหญบานจะ
โทรตรงเขามาเบอรผม (ปศุสัตวอําเภอ) เลย เพราะเวลาประชุม เอกสารวาระการประชุมที่
แจกไป จะมีเบอรผมติดไปดวย 
การรายงานไกปวย/ตายบางทีชาวบานจะแจง ผูใหญบาน  อสม. สาธารณสุข บางคนโทรมา
แจงกับปศุสัตวอําเภอโดยตรง 
ในเรื่องวาใครจะรายงานถาเปนเรื่องของไกนั้น ปศุสัตวอําเภอจะตองไปตกลงกับ ผูนํากับ 
อสม.วาใครเปนคนรายงาน ขึ้นกับวาชุมชนตรงนั้นเคากําหนด แตสวนใหญเปน อสม. 
ชาวบานแจง อสม. แลว อสม.ก็แจงที่สถานีอนามัยมาบอกเองโดยตรงหรือวาโทรศัพทมา
บอก ที่สถานีอนามัยจะมีเวรอยูตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวัน 
พอเกิดเรื่องอสม.ก็จะแจงสถานีอนามัย สถานีอนามัยก็จะแจงมาทางเรา (อบต.) เราก็จะจัดชุด
ออกไปตรวจ 

 
  ในเรื่องวิธีการแจงรายงานเหตุสงสัยนี้ นายสัตวแพทยทานหนึ่งในจังหวัดพษิณุโลกกลาววา 
ที่พิษณุโลกม ี9 อําเภอ ดังนัน้ วิธีการแจงรายงานเหตุสงสัยจะมี 9 วิธีการแตกตางกนัไปในแตละ
อําเภอ   
 

 
โครงการวิจัย  ตนแบบการจัดการอยางมีสวนรวมโดยชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่เพื่อเฝาระวงัและสื่อสารความเสี่ยงจากโรคสัตวอันตราย : ศึกษา
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 สวนการแจงประสานงานขาวสารระหวางหนวยงานและสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
มีการประสานงานกันทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ พรอมทั้งมีระบบการบนัทึกและรายงานขอมูล
อยางเปนทางการเพื่อใชในการอางอิงและตรวจสอบ ซ่ึงมีความคิดเหน็สวนหนึ่งจากการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูที่เกี่ยวของกับการรายงานโรคโดยตรงจากชุมชน ไดแก  
ปศุสัตวอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ เจาหนาที่สถานีอนามัยตําบล และประธาน อสม. มีดังนี ้
 

ระบบเฝาระวังที่จะถึงทางปศุสัตวกอนที่เราออกแบบรวมมือกัน คือ เราจะหาอันไหนที่เปน
ระบบที่มันเร็วและมันดี เขาถึง ตอนนี้ก็คิดไดวาสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอเกือบ 100 % มี
อินเตอรเน็ต สามารถเขา web ได แลวคิดใหสาธารณสุขอําเภอเปนศูนยกลาง ถาเผื่อบุคลากร
ในตําบล หรือ อสม.เกิดฟตขึ้นมาไกตายก็เขามาแจงไดเลย ซึ่งการแจง/การทํางานของ
สาธารณสุขอําเภอทําได 2 ระดับ คือ แจงผานทางคอมพิวเตอร และทางโทรศัพท 
มีการรายงานทุกวันไปที่จังหวัดกอนเที่ยง คนที่รายงานก็เปนลูกนองไขหวัดนกที่อยู
สํานักงาน กรณีที่มีชาวบานแจงเขามาวามีไกตายมาที่ อสม.  ทาง อสม. จะรายงานผูใหญบาน 
ถาเคาไมรายงานผูใหญบาน ก็จะแจงตรงเลย  หรือรายงานหมออนามัยเลย ขอมูลเกี่ยวกับ
สัตวรวมที่ผม (ปศุสัตวจังหวัด) ครับ แลวผมก็จะรายงานนายอําเภอวา ทานครับมไีกตายนะ 
ก็จะมีการทําลายตองรายงานทาน ของสาธารณสุข ก็จะไปดูคน ถาเคาบอกวาเคาไมรูเคา
จะตองโดนผมจวกแลว ขนาดคนปวยนะครับ เปนไขหวัด ผอ. โรงพยาบาลยังโทรมาบอกผม 
ผมก็ตองรีบเขาหมูบาน 
วิธีแจง/รายงานการเกิดโรคที่นี่จะแจงทางโทรศัพท หลังจากนั้นผม ( เจาหนาที่สถานี
อนามัย”) ก็แจงไปทางสาธารณสุขอําเภอ แลวก็ปศุสัตวอําเภอ ใหกับผูรับผิดชอบงาน คือเรา
จะแจงไปทุกวันอยูแลว เปน ซีโรรีพอรท ซึ่งเราจะเขียนรายงานไว ใครเปนผูรับการแจง ให
ลงช่ือไวแลวรายงานที่อําเภอ 
อสม. รายงานการเกิดโรค 2 สวน คือรายงานปศุสัตวดวย สาธารณสุขอําเภอดวย ผม 
(สาธารณสุข) จะไดรายงานเจานายดวย ขอมูลจะไปเจอกันที่จังหวัด 
ถาเขตนี้เกิดไขหวัดนก อสม. ที่อยูเขตนั้นตองเขียนรายงานเปนหลักฐาน ปนี้สาธารณสุขทํา
แฟมมาใหประจําตัว อสม.เลย เมื่อกอนประธาน อสม.รายงานอยางเดียว แตตอนนี้ อสม.ทุก
คนตองเขียนรายงาน 

 
  ในการรายงานแจงความเสี่ยงนั้น ไดมกีารกาํหนดรายละเอียดของขอมูลที่ตองแจง คือ 
จํานวนสัตวปวย จํานวนสัตวตาย จํานวนสัตวทั้งหมด สาเหตุที่ปวยหรือตาย ผูรายงาน พื้นที่เกิดเหตุ 
ซ่ึงจะตองระบพุื้นที่ใหเปนจดุยอยที่สุด พรอมบันทึกรายละเอียดเหตุการณที่เกิดขึน้ หากมีผูตอง
สงสัยวาจะติดเชื้อใหรายงานดวย และมกีารจัดทําแบบฟอรมเพื่อรายงานความเสี่ยง   
 ลักษณะของอาการที่ใหแจงในรายงานคือ การแจงเหตุกรณีสัตวปกปวยตายผิดปกติและ 
กรณีปวยตายเปนจํานวนมาก ซ่ึง อสม. ไดรับการฝกอบรมใหกรอกแบบฟอรมที่ใชในการรายงาน   
อยางไรก็ตาม มีขอมูลจากผูใหสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ที่นาสนใจดังนี ้
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เกณฑขั้นต่ําในการแจง คือ ตัวเดียวก็แจง เพราะตอนแรกวาตาย 5 % ของที่มีอยูใหแจง ทีนี้
เราไมรูวาทั้งหมดมีเทาไหร ถาเกิดตายใหมาเลย ยิ่งตายลักษณะของหนาตาดํา แขงดํา มีจุด
เลือดออก ก็ใหรีบรายงาน 
ระบบการรายงานจะมีแบบฟอรม คนที่บันทึกชวงแรก ๆ คือ อสม. หลัง ๆ ไมคอยทําจะใช
การโทรศัพทมากกวา แตปจจุบันจะมีมีเจาหนาที่รับผิดชอบดูแลชัดเจน  และตองมีการทํา
รายงาน แตไมแนใจวาระบบการทํางานเหมือนกันทุกอําเภอไหม 

 
  ผลจากแบบสอบถาม ซ่ึงสอบถามจากชาวบานในจังหวดัเชียงใหมและจังหวัดพิษณโุลก 
พบวา ชาวบานมีการแจงเหตุเมื่อสงสัยวาพบสัตวปกปวยตายดวยโรคไขหวดันก คดิเปนรอยละ 
92.75 สวนผูที่ไมแจง คิดเปนรอยละ 7.25 ดังแสดงในตารางที่ 33 ในภาคผนวก ข  ซ่ึงบุคคลที่
ชาวบานไปแจงขาวคือ กํานนั/ผูใหญบาน คิดเปนรอยละ 38.46  อสม. คิดเปนรอยละ 37.58 ซ่ึงเปน
สัดสวนที่ใกลเคียงกัน รองลงมาคือ อบต./เทศบาล คิดเปนรอยละ 11.43  ดังแสดงในตารางที่ 34   
ในภาคผนวก ข 
 

6.2.2   ปญหาในการรายงานความเสี่ยงโดยชุมชน 
  จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) สวนราชการที่เกี่ยวของในระดับอาํเภอ
และจังหวัด พบวา มีปญหาในการสื่อสารลาชาจากชุมชน รวมทั้งปญหาการไมใหความรวมมือของ
ชาวบานเมื่อพบเหตุตองสงสัย และชาวบานขาดความรูเกี่ยวกับอาการที่ตองแจง ซ่ึงมีความคิดเหน็ที่
นาสนใจดังนี ้
 

การสื่อสารลาชานี้คิดวาจากชาวบานมาสาธารณสุขมีความลาชา ไมใชจากสาธารณสุขไปที่
ชาวบาน 
การสื่อสารจากชาวบานมาที่สารณสุขชา เพราะสวนใหญชาวบานจะแจงที่ อสม.หรือ
ผูใหญบาน ไมไดแจงตรงที่สถานีอนามัย อสม.หรือผูใหญบานคอยมาแจงที่ศูนยแจง พอมี
หลายทอดเลยชา 
เมื่อชาวบานเห็นสัตวปกปวยตายมาทุกป จนหลายหมูบานเคาบอกวามันก็ปวยมาประจําอยู
แลว พอตรวจเจอเชื้อก็แตกตื่นกันไปเอง เหมือนกับชินเรื่องสัตวปกปวยตาย เลยคิดวาเปน
ปกติ ทําใหลาชา 
บางครั้ง (ชาวบาน) ก็มีการแจงขอมูลไปที่รายการวิทยุ หรือโทรแจงที่ผม (ปศุสัตว) โดยตรง 
แตขอมูลจริงบางไมจริงบาง ทําใหเสียเวลา และเสียคาน้ํามันรถ บางครั้งคนดูสื่อมากระแวง
และกลัวเกินเหตุ  แตก็ถือวาเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชาวบานชวยเราเฝาระวังได 
คิดวาชาวบานแยกไมคอยได ถาเราไปบอกเคาวาถาอาการอยางนี้นะ ถาตายผิดปกติ ในเลากี่
ตัวถาเหนียงดํา หงอนอยางนั้นอยางนี้ใหสันนิษฐานกันกอนนะวาเก็นไขหวัดนกเคาก็ดูดูกัน 
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บางที่ก็เอามาใหปศุสัตวดู ก็ไมรูกันบางทีก็คิดวาเปนอหิวาตบาง อสม. สวนใหญก็ไมรู ปศุ
สัตวเองเคาก็ตองสงผลตรวจ เคาก็ไมกลาที่จะยืนยันเพียงแตวาดูจากอาการ เคาก็นาจะรูวา
อาการแบบนี้ นาจะเปนไขหวัดนกแตเคาสงสัยก็ตองสงตัวอยางตรวจ 
ชุมชนใหความรวมมือแจงสัตวปกตายยังไม 100 เปอรเซ็นต บางที่ไมแจง จริงๆ มีกฎหมาย
ใหแจง 
สาเหตุที่ชาวบานไมแจง/รายงานสัตวปกปวยตาย คือ การเขมงวดมากเกินไป ซึ่งไมมีใคร
คิดถึงประเด็นนี้ ยกตัวอยางเชน ถาไกตาย แลวไปแจง ไกที่เหลือก็จะถูกทําลาย และจะไดเงิน
คาชดเชยหรือเปลาก็ยังไมรู อาจจะทําลายมากมายขนาดไหนก็ได โอกาสที่ชาวบานไมแจงสูง
มาก เพราะวาเขากลัว และอีกอยางหนึ่งพอรูวาไกตายชาวบานขางเคียงก็จะรังเกียจเขาดวย 

 
  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
แหงหนึ่ง พบปญหาในการแจงรายงานเหตุสงสัยในระดับตําบล คือ เมื่อไดรับแจงเหตุแลว  
องคการบริหารสวนตําบลทําไดเพียงการประสานงานตอไปยังหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเทานั้น  
โดยไมสามารถวินิจฉัยการเกิดโรคไขหวัดนกได  
  เจาหนาที่สถานีอนามัยตําบลในจังหวัดพิษณุโลกทานหนึ่ง กลาววา การรายงานแจงเหตุทาง
โทรศัพทมือถือเปนวิธีการที่ไดผล แตพบปญหาคือ การเบิกจายคาโทรศัพทชดเชยใหกับผูที่รายงาน 
เนื่องจากเปนคาใชจายสวนตัว 
 ในสวนของชาวบาน ผลจากการสนทนากลุม (Focus group discussion) พบวา ปญหาใน
การไมรายงานเมื่อพบสัตวปกปวยตายมีสูงกวาขอมูลที่พบในแบบสอบถาม กลาวคือ ชาวบานที่
เล้ียงไก ใหขอมูลวา เมื่อมีไกตายในหมูบาน มีทั้งผูที่แจงและไมแจงการตาย  ผูที่แจง มีทั้งแจงผาน 
อสม. แจงปศุสัตว แจงหมออนามัย และแจงผูใหญบาน  เหตุผลของการแจงคือ จะไดมีผูมา
ตรวจสอบวาไกตายเนื่องจากไขหวัดนกหรือไม  เมื่อสอบถามชาวบานที่ไมเล้ียงไก สวนมากทราบ
วาจะตองแจงและแจงที่ใด แตมีบางรายตอบวา ไมทราบวาจะตองแจงใคร 

ชาวบานผูที่ไมแจงการตายของไก มีเหตุผลคือชาวบานสวนหนึ่งไมเชื่อเร่ืองไขหวัดนก  
คิดวาไกตายจากโรคหาไก ชาวบานหลายรายกลัวไกของตนถูกฆา อสม.กลาววาชาวบานสงสารไก 
ไมอยากเห็นไกถูกฝงทั้งเปน อสม.ที่เชียงใหมและพิษณุโลกกลาวตรงกันวา ชาวบานกลัววาถาแจง
แลวไกจะถูกฆาทั้งหมด  เหตุผลอ่ืนที่ชาวบานไมแจง เนื่องจากไมตองการใหยุงยาก เห็นวาไกตาย
เพียง 1-2 ตัว  อสม.ที่เชียงใหมรายหนึ่งใหขอมูลในเรื่องนี้วา เมื่อชาวบานแจงวามีไกตาย จะใช 
ดุลยพินิจวา ถาไกตายหลายตัวและหลายบาน ก็จะแจงปศุสัตว แตหากไกตายเพียงเล็กนอยก็จะ
นําไปฝง ซ่ึงเปนการทําตามที่ไดรับคําแนะนํามาจากปศุสัตว  นอกจากนี้ ชาวบานยังมีเหตุผลที่ไม
แจงคือ ที่ตั้งของปศุสัตวไกลจากหมูบาน จึงไมอยากเดินทางไปแจง นอกจากนี้ เมื่อแจงแลว ปศุสัตว
มาชา ใชเวลานานถึง 2 เดือนจึงจะมาดู ถาเปนไขหวัดนกจริงคงจะตายไปหมดแลว จึงทาํใหชาวบาน
ไมเห็นความสําคัญของการแจงขาว ชาวบานที่พิษณุโลกรายหนึ่งใหเหตุผลวา ไมแจงเพราะ 
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ไมตองการทะเลาะกับ อสม. ขณะที่ อสม. กลาววา การแจงเรื่องไกตาย เคยเปนเหตุใหมีการทะเลาะ
กันของชาวบานระหวางหมูบานที่มีพื้นทีต่ิดตอกัน โดยกลาวหาวา หมูหนึ่งเปนตนเหตุของโรค และ 
อสม.ก็จะถูกตอวาจากชาวบานในเรื่องนีด้วย 
  ขอความที่นาสนใจสวนหนึง่จากการสนทนากลุม (Focus group discussion) กลุมชาวบานมี
ดังนี ้

ที่เคาไมบอกเพราะเคากลัว มันจะยุงยาก ตายตัว 2 ตัว ตายไมมากเคาก็ไมแจง 
โดยมากไมไปแจงมากกวา เพราะไมตายมาก 
แจง อสม. บางที อสม. นี่ความรูยังรูนอยกวาคนเลี้ยงไกอีก วันนั้นมาตรวจไก จับไกอุมไกยัง
ไมเปนเลย ฉีดยายังไมเปนเลย สูคนเลี้ยงไกไมได 
ที่ไมแจง/รายงานการเกิดโรคเพราะกลัวทะเลาะกับ อสม. 
บางคนตั้งใจไมแจงเนื่องจากกลัวไกของตนถูกฆา 
คนที่ไมแจง อุมไกหนี ทุกวันนี้ไกเขาก็ยังแข็งแรงดีอยู 
มีการแจงขาวสารผานสื่อหลายทางจากการเกิดเหตุครั้งเดียวกัน ทําใหสับสน คิดวาเปนการ
เกิดเหตุที่ตางเวลากัน จึงไมแจง” 
แจงโทรศัพทที่หมออนามัย กวาปศุสัตวจะมาไกเนาพอดี 
อยากใหเวลาแจงวามีไกตาย ใหลงมาตรวจเร็ว ๆ กระตือรือรนหนอย ชาวบานเคากลัวเคาก็
อยากใหมาจะไดรูวาไมเปนเคาก็จะไดเบาใจเพราะที่ตําบลไมมีเครื่องมือ 

 
  ในเรื่องปญหาของการแจงเหตุและรายงานการเกิดโรคนี้ มีขอคิดเห็นจากนายสัตวแพทย 
ในจังหวัดพิษณุโลกทานหนึ่งใหความเห็นในการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) วา  
ระบบการรายงานการเกิดโรคมีความหลากหลาย ขึ้นอยูกับการนําไปใชและบทบาทของบุคคลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  “ในพิษณุโลกมี 9 อําเภอ เพราะฉะนั้นจะมี 9 วิธี  9 รูปแบบในการรายงานการ
เกิดโรค แตละอําเภอก็วางวิธีแตกตางกัน บางอําเภอนายอําเภอก็วางระบบใหมีการรายงานผานเปน
ขั้นเปนตอน บางอําเภอไมมีรูปแบบขอใหเขามาไดหมดทุกอยาง บางอําเภอที่สายสาธารณสุขแข็ง  
เขาจะไปจางเอกชนมาทํา website ใหอนามัยตําบลที่เขาอินเตอรเน็ตไดไปโพสตขอมูลไว แตระบบ
นี้จะใชไดเฉพาะเครือขายของสาธารณสุขที่ใชได ..การใช อสม. ผลที่เห็นคือมีการรายงานโรคเขา
มาเยอะ การยอมรับก็มีมากขึ้น ก็ไดรับความรวมมือข้ึนมาแลว แตปญหายังไมจบเพราะ  อสม. เองก็
เปนประชาชนธรรมดาคนหนึ่ง บอยคร้ังที่ อสม. เองก็ไมปฏิบัติหนาที่ สวนการเปดทุกชองทางใน
การรับแจงทุกวันนี้ขอมูลเขามาเยอะแตเราตอบสนองไมทันมันก็กลับมาทิ่มเราเองวาเขาก็แจงแลว
เราเขาไปไมทันการณ 
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6.3  การแจงผลจากหนวยงานที่เก่ียวของกลับไปยงัชุมชนภายหลงัจากที่ชาวบานไดรายงานเหตุ
สงสัยเขามาเพือ่ใหชุมชนไดรับทราบผลการดําเนินงาน 

6.3.1   การสื่อสารเพื่อประสานงานในการจัดการความเสี่ยงระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 
  จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) พบวา หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดการโรคไขหวัดนก ไดมีการทํางานประสานกันในดานขอมูลและการทํางานเพื่อควบคุม 
และจัดการโรคไขหวัดนก อยางไรก็ตาม พบวาในแตละหนวยงานมีมุมมองที่แตกตางกัน ดังนี้ 
  นายอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลาววา “ปศุสัตวอําเภอเปนเจาภาพในการประสานเชื่อม
ในทุกสวน ตั้งแต x-ray  สํารวจจํานวนสัตว เขาไปใหคําแนะนํา การทํางานของปศุสัตวอําเภอ  
เขาจะมีผูชวยคนหนึ่ง/อาจมีแคตัวเขาเอง ลําพังแคนี้คงทํางานไมทั่วถึง ปศุสัตวอําเภอจึงมี อสปศ.  
ซ่ึงปศุสัตวก็จะนัดพบกับ อสปศ. ทุกสัปดาห ยิ่งชวงที่มีการเฝาระวังก็มีการใกลชิดกันมากขึ้น และ 
ยิ่งการสื่อสารปจจุบันก็รวดเร็ว เชนการใชโทรศัพทมือถือทําใหการประสานงานกันการใกลชิดกัน
จึงไมมีปญหา”  และนายอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีความคิดเห็นเชนเดียวกันวา “ปศุสัตว 
เคาก็จะเปนหลักเหมือนกัน คือที่จะทํางานในแบบบูรณาการ ปศุสัตวของที่นี่จะพอรูวาตรงไหนมีไก
ตายมากกวาปกติเคาก็จะลงไปเก็บ เนี่ยบางที่ถาตายเกิดปริมาณที่กําหนด ถามากกวาปกติก็จะลงไป
ทําลายเลยไมตองรอผลละ เพราะบางทีถารอผลจะระบาด คือถามีเหตุมีขอมูลรายงานมาจาก อสม. 
ผานขึ้นมาทางสาธารณสุข พอมาถึงทางอําเภอ ทางปศุสัตว ทางปศุสัตวจะลงไปดู ถามันตายก็เร่ิม
ทําลาย แลวพนยาซ้ําไปอีก เราไมรอตายมาก” 
  จากขอความดังกลาว จะเห็นวาปศุสัตวอําเภอ ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยงานที่มี
บทบาทหลัก แตในขณะเดียวกัน ปศุสัตวอําเภอทานหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม ระบุวา อสม. เปนผูมี
บทบาทหลักในเรื่องนี้ กลาวคือ “ถาเกิดมีไกตาย อสม. เขารับผิดชอบ 1 คน ตอ 10-20 ครอบครัว 
จากนั้นเคาจะประสานกับประธาน อสม. จากนั้นก็มาแจงผูใหญบาน แลววิทยุมาที่อําเภอบอกสถานี
อนามัย หัวหนาสถานีอนามัยจะรายงานที่ศูนยไขหวัดนกของอําเภอ จากนั้นผมจะเขาไปเก็บตัวอยาง  
สงไปตรวจเชื้อ” 
  สาธารณสุขอําเภอทานหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก มีความคิดเห็นวา ในการลงพื้นที่ บทบาท
หลักอยูที่ฝายสาธารณสุข กลาวคือ “ในการเขาไปดูนั้น จะเปน เจาหนาที่สาธารณสุขและ
อาสาสมัครมากกวา เพราะ เจาหนาที่จากปศุสัตวอําเภอ คนเคานอย” 
  ปศุสัตวอําเภอทานหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม ยอมรับวาจะตองมีการทํางานรวมกับ
สาธารณสุข และมีความคิดเห็นตรงกับฝายสาธารณสุขวาการเขาถึงพื้นที่ ตองใชอาสาสมัคร 
ของฝายสาธารณสุข กลาวคือ “การสื่อสารระหวางปศุสัตวกับชุมชนจะให อสม. เปนผูดําเนินการ 
แจงสาธารณสุขใหประชุมสถานีอนามัย ใหเอาชุดเก็บตัวอยางมอบใหเขาไปแลวทางสาธารณสุข 
จะกระจายใหสถานีอนามัยไปตามจํานวนหมูบาน แลวนัดวันมาสง เราก็เขาไปเอา แลวเอาไปสงทาง
จังหวัด เขาศูนยวิทยาศาสตรการแพทยบาง ศูนยลําปางบาง ถาผลออกมาไมเปน จะชี้แจง
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สาธารณสุขพื้นบานหรือ อสม. เพราะผมประชุมหัวหนาสถานีอนามัยเดือนละครั้ง โดยไปรวม
ประชุมกับสาธารณสุข” 
  ในการสื่อสารระหวางสวนราชการตาง ๆ เพื่อจัดการโรคไขหวดันกนั้น จําเปนตองมีการ
ตรวจสอบขอมูลใหแนชัดกอน จึงจะมีการแจงประสานงานตอไป ดังคํากลาวของปศุสัตวอําเภอ 
2 ทาน ดังนี ้

ความเช่ือมั่นในตัว อสม. สวนมากพอเห็นวามีไกตาย เขาก็รายงานเลยครับ เขาไมไป screen 
ดูวาอันนี้ใชหรือไมใช รายงานไวกอน ผมเนี่ยไปหลายรายแลว แลวทางสาธารณสุขก็โทรมา 
ผมก็เขาไป แตสวนมากมันไมใช ไปกินปุยที่เขาหวานก็มี โดนเบื่อก็มี เพราะไกปลอยไปกิน
พืชสวนเขา ไกเกาะอยูบนตนไมเปนอหิวาตไมไดทําวัคซีน ตกลงมาก็มี มันไมเขาประเด็น
เลย แลวอีกอยางแมแตงไมเคยเกิดโรคมากอน ผมเลยสบายใจไดเปาะหนึ่ง ปกติเวลาเราไป
พนน้ํายาเนี่ย เวลาเห็นไอตัวไหนที่มันหงอยๆ ตัวสองตัวเราก็ทําลายเสีย หรือไมก็ขังไวดู
อาการมันก็หาย รุงขึ้นมันก็ไมปวยแลว  
เมื่อไดรับแจง เราจะถามเรื่องอาการ วาลักษณะการตายเปนอยางไร จํานวนที่ตายมากนอย
เทาใด จะอยูในดุลยพินิจของเราวาควรออกไปตรวจหรือไม เทาที่ผานมาเมื่อรับแจงก็จะไป
ทุกครั้ง ไปแนะนําวิธีการเก็บซากไปฝงในเบื้องตน นํายาปฏิชีวนะและวิตามินไปให  ถามี
สัตวปกตายไมมากเราก็แนะนําใหทําลาย/ฝง แลวใชน้ํายาราด 

  
 การสื่อสารเพื่อประสานงานระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของ มีการดําเนินการทั้งอยางเปน
ทางการโดยใชหนังสือราชการ และอยางไมเปนทางการโดยการใชความสัมพันธสวนบุคคล  
โดยมีความคิดเห็นที่เกี่ยวของดังนี้ 
 

วิธีการสื่อสารระดับหนวยงานจะใชหนังสือ โดยแจงมาวาใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
ตําบลตองทําอะไรบาง แจงจากสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ แจงมายังสถานีอนามัย 
ถาพบวาไกเปนไขหวัดนกปุบ อันดับแรกตองรายงานกรมปศุสัตว เพราะหนวยงานของเรา
เปนหนวยงานที่เขาไปสํารวจ แลวถาเจอหรือมีอะไรผิดปกติ ก็ตองรีบรายงานปศุสัตวจังหวัด 
แลวเคาก็จะมีหนวยงานของเขา ในการจัดการ 
การจะขอความรวมมือรวมมือจากหนวยงานไหนนั้น (ผญบ/อบต/อสม) ผมจะดูที่ 1. ตาม
ความนาจะเปนของการใหความรวมมือ 2. ตามหนังสือที่ไดสั่งมา แตสวนใหญแลว
ผูใหญบานจะเปนตัวประสานหลายองคกร ซึ่งการทํางานจะแยกตามความเหมาะสม เชน ถา
เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณจะขอความรวมมือจากทาง อบต. แตถาเปนในเรื่องความรวมมือจะ
ติดตอไปทางกํานัน/ผญบ. 
ตอนนี้มีการสื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ตและใชความสนิทสนมเปนการสวนตัวเปนกันเอง 
การสื่อสารระหวางหนวยงานถาไมมีความสนิทสนมกันเปนการสวนตัวอาจตองทําเปน
ทางการไป เชน อาจทําผานอําเภอ  การทํางานอาจจะเปนไปตามระบบราชการ 
การประสานงานกรณีไขหวัดนกของ อบต. กับหนวยงานตาง ๆ ถาเปนเรื่องขาวก็จะประสาน
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ไปที่อสม.ในพื้นที่โดยตรง ถาเกิดโรคจะประสานไปที่อสม.สถานีอนามัยตําบลแลวสงไปที่
สาธารณสุขอําเภอประสานงานกับ ปศอ. ในเรื่องขาวจะไมผาน อบต. แตถาเปนนโยบาย
ตําบลเรื่องการปองกัน การเฝาระวังจะผาน อบต. แลวทําเปนหนังสือสงไปที่ผูใหญบานอสม. 

 
6.3.2   การสื่อสารเพื่อแจงผลการดําเนินการไปยงัชุมชน 

  ภายหลังจากที่สวนราชการตาง ๆ ไดรับการแจงรายงานความเสี่ยงจากชุมชนผานชองทาง
ตาง ๆ ตามที่ไดนําเสนอไวในหัวขอกอนหนานี้แลว มีความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการใหขอมูล
ปอนกลับ (Feedback) ไปยังชุมชนที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth Interview) ดังนี้ 
  สาธารณสุขจังหวัดทานหนึ่ง แสดงความคิดเห็นวา ควรมีการสื่อสารขอมูลกลับไปยัง
ชุมชน กลาวคือ “ถาเราใหขอมูลได เราจะใหไมปดบังดีกวา ใหเคาไดขอมูลที่ถูกตอง ดีกวามีปญหา
ในภายหลัง ถามีตองบอกวามี ไมมีบอกวาไมมี ปดบังมันจะไปหนัก ขาวจะทําใหสรางความ
ตระหนกกับชาวบาน”  ซ่ึงสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดเชียงใหม มีความคิดเห็นในลักษณะเดียวกัน
วา “ควรมีการดึงขอมูลจากหลาย ๆ ที่เขามา อยางกํานันผูใหญบานก็เหมือนกัน ก็มีประชุม เชนการ 
swab ไก คร้ังที่ 1 ปศุสัตวเขาไดผลอยางไรก็จะแจงในที่ประชุมกํานันผูใหญบานวาเปนอยางไร 
สวนของสาธารณสุขก็จะบอกวาขอมูลในการรายงานวามีสัตวปวย สัตวตายตรงจุดไหน เพราะอยาง
นอยเราจะไดรูวาจุดไหนที่ควรดูแลเปนกรณีพิเศษ พื้นที่ไหนไมรายงานมาเราก็ไมทราบขอมูลทั้งที่
เราอยูระดับอําเภอ อยางพอหลวงถามวา 1 - 2 ตัวไมรายงานไดไหม เราก็บอกวาหากไมรายงานก็
อาจเปนปญหาในอนาคตได เพราะพื้นที่นั้นจะถูกละเลยเพราะเราคิดวามันไมเปนอะไร” และ 
“สมมุติวาบายนี้พรุงนี้เกิดมีไกปวยขึ้นมา ในพื้นที่ ตองรีบทําใหขอมูลถึงชุมชนเร็วที่สุด ถาสมมุติวา
เราไปงุบงิบทํา หากชาวบานไมเขาใจก็จะเปนปญหา ตองใหขอมูลแกชาวบานเร็วที่สุด อยางนอยเรา
ตองยื่นความจริงใจให อยางเทศบาล อบต. ถาเกิดก็ตองมารับผิดชอบรวมกัน ตองมาอบรม 
ปฏิบัติงานรวมกัน”  ซ่ึงในประเด็นนี้ นายอําเภอทานหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ก็เห็นดวยวา “ผมคิด
วาควรตองมีการสื่อสารใหชาวบานรู การที่ปดขาวไมใหชาวบานรูอาจเกิดความเสียหายมากกวา” 
  แตหากพิจารณาในมุมมองของชุมชน จากขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม (Focus group 
discussion) ของกลุมกํานัน ผูใหญบาน และชาวบานพบวา ชาวบานตองการทราบผลลัพธหลังจาก 
ที่ไดแจงเหตุไป และพบวามักจะไมไดรับขอมูลปอนกลับ หรือหากไดรับ ก็ไดรับลาชา ดังนี้ 
 

เวลาแจงไปไมชา ไมมีปญหาอะไร แตการแจงผลกลับมามันชา หรือไมมีการแจงกลับมาเลย 
ไมไดบอกวาจะแจงผลมาทางไหน มีหรือไมมีเช้ือก็ไมบอก จะแจงเมื่อมีการประชุมอําเภอ 
หรือรอเมื่อมีประชุมอําเภอ 
การตอบผลตรวจที่ชา คิดวาเปนสาเหตุทําใหชาวบานใหความรวมมือลดลง เพราะวากลุม
ตอตานมี เขาไมเช่ือวาไกเขาเปน ถึงแมจะทําลายไกเปนหมื่น ๆ ตัว เขาก็ไมเช่ือ มันก็ระบาด
อยูดี คุมเขมก็ไมได 
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6.3.3   ปญหาในการสื่อสารและการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 
  จากขอมูลขางตน พบวา มีปญหาในเรื่องการแจงขอมูลปอนกลับลาชา ซ่ึงจากการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดคําตอบดังนี ้
 

การรายงานมันชาตั้งแตการรวบรวมขอมูลในพื้นที่ และไมสามารถรูผลไดทันที การพิสูจน/
ชันสูตรโรคชา ทําใหการรายงานเขาไปที่ปศุสัตวเพื่อที่จะประกาศจุดเกิดเหตุ หรือเขามา
ดําเนินการก็ชาไปดวย กวาจะยอนกลับมาในพื้นที่ก็ยิ่งชา 
ทุกวันนี้รูไหมผม (นายสัตวแพทยประจําสํานักงานปศุสัตว) ไปแถลงขาว นักขาวยังถามผม
เลยวาทําไมถึงชา อยากใหชัวรก็เลยชา และยิ่งกระบวนการตรวจเราตองเพาะเลี้ยงเชื้อกอน 
ถูกตองครับที่ชาวบานบอกวารัฐไมคอยใหความรวมมือ/ตอบสนองเวลาชาวบานแจง/
รายงานโรคไปก็ไมไดรับความชวยเหลือ เจาหนาที่ของรัฐหรือปศุสัตวถาเขาไมใสใจใน
รายละเอียดเขาทําผิดพลาดครั้งเดียวเวลาที่เขาจะแกตัวกับประชาชน 2 ปยังไมพอเลย 
ตองเขาใจธรรมชาติขององคกร ผม (สาธารณสุขจังหวัด) ยกตัวอยางเชน ปศุสัตวอําเภอหนึ่ง 
มีเจาหนาที่อยูแค 1 คนมีหมูบานใหรับผิดชอบ 100 หมูบาน คาน้ํามันรถมีให 600 บาท/เดือน 
แคมาประชุมสิ้นเดือนในแตละเดือนก็หมดแลว มันจะ work ไดอยางไร เปนไปไดลาน % วา
เขาไมมีทางไปได ผมเองก็ยังไปไมไดเลย ถาผมเปนปศุสัตว 100 กิโลเมตร แจงมาสิจะไปได
อยางไร มันขึ้นอยูกับคนพูดวา พูดทางทฤษฎีหรือพูดทางปฏิบัติเทานั้นเอง มันเปนความจริง
ขึ้นอยูกับคนพูดไมไดมองดูวาสถานการณตัวเองเปนอยางไร 
มีบางที่ชาวบานแจงวามีไกตายแลวไมไดลงพื้นที่ไปตรวจ เพราะวาเจาหนาที่ปศุสัตวมีนอย 
บางครั้งมันเกิดพรอมกันหลายจุด จุดนี้ก็แจง จุดนั้นก็แจง ก็ไปแตชาหนอยเพราะบุคลากรมี
นอยและไมมีเจาหนาที่ในระดับพื้นที่ 
ในเรื่องปญหาของการสื่อสารควรใหทองถิ่นดูแลกันเอง แลวใหแจงเฉพาะชวงที่มีการเกิด
เหตุขึ้นเทานั้น แตที่ผานมาเสียอยูอยางหนึ่งคือ การประชาสัมพันธนี้ไมไดผาน อบต. แตเปน
จากสวนกลางโดยตรง และ อบต. ก็ไมไดรับการถายโอนงาน การชี้แจงตอชุมชนจึงทําไดไม
ทั่วถึง แตปจจุบันก็ไมมีปญหาอะไร  เนื่องจากงานเขามาผาน อบต. มากขึ้น เหมือนเปนศูนย
ประสานงาน 

 
6.4   บทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารและรายงานความเสี่ยงของโรค 
  6.4.1   การดําเนินงานของสือ่ทองถิ่น 
  จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) สามารถสรุปการดําเนินงานของสือ่
ทองถ่ิน รวมทั้งความคิดเหน็ในการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับโรคไขหวดันก จําแนกตามประเภท 
ของสื่อไดดังนี้ 
 (1)  หนังสือพิมพทองถ่ิน 
 ผูบริหารของหนังสือพิมพทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
ของสื่อทองถ่ินวา ส่ือประเภทสิ่งพิมพทองถ่ิน อาจเขาไมถึงชาวบานในชนบท ส่ือโทรทัศน  
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และวิทยุอาจเขาถึงชาวบานในชนบทไดดีกวา  แตหนังสือพิมพทองถ่ินสามารถเขาถึงชาวบานใน
พื้นที่ชานเมืองไดในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม ไมแนใจวาชาวบานเปดรับสื่อโทรทัศนและวิทยุนั้น 
จะไดรับขาวสารในทองถ่ินหรือไม ซ่ึงอาจจะไมไดผล ส่ือประเภทโปสเตอรก็คงไมไดผลเทาที่ควร  
  การใหขาวที่เชื่อถือได ควรมาจากหนวยงานสาธารณสุข นอกจากนี้ ควรมีการใหความรู 
กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเพื่อใหมีความรูติดตัว และยังสามารถถายทอดถึงผูปกครองได 
  ผูบริหารของหนังสือพิมพทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลก ใหขอมูลวา วิธีการนําเสนอขาว 
ของหนังสือพิมพทองถ่ิน ไดขาวมาจากชาวบานแจงขาว รวมทั้งการติดตามหนวยงานปศุสัตว 
และสาธารณสุขไปลงพื้นที่แลวนําขอมลูกลับมาเขียนขาว ซ่ึงสวนใหญไดขาวมาจากการลงพื้นที่ 
ของปศุสัตวมากกวาสาธารณสุข 
  ในประเด็นดานการนําเสนอขาวเกินจริง อาจมีบางในสื่อบางฉบับ ซ่ึงคาดวาขอมูลที่
นําเสนอไมนาแตกตางจากขอเท็จจริงมากนัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจรรยาบรรณของนักขาวและสื่อฉบับ
นั้น ๆหากตองการใหขาวมีความนาเชื่อถือ ควรมีการไปสอบถามจากผูรูเชน สาธารณสุข  
หรือปศุสัตวกอน  
  หนังสือพิมพพิทักษไทย ซ่ึงเปนหนังสือพิมพทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลก ไดนําเสนอ
ขาวสารเกี่ยวกับโรคไขหวัดนกเปนครั้งคราว สวนใหญเปนขาวประชาสัมพันธที่มีการขอความ
รวมมือในการใหความรูเกี่ยวกับไขหวัดนกการเฝาระวัง และวิธีการปองกันตัว  แตขาวสวนใหญ 
ที่นําเสนอ จะเปนการติดตามไปทําขาวการทําลายสัตว ซ่ึงที่จริง ถามีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
วิธีการปองกันสอดแทรกในขณะนั้นดวย นาจะเปนประโยชนมาก 
 ในกรณีที่ส่ือนําเสนอขาวสารแลวทําใหชาวบานเกิดการเขาใจผิด หากมีการทําความเขาใจ
กับชาวบานดวยวิธีการอื่น ๆ ดวย คาดวาชาวบานสามารถใชวิจารณญาณได ดังนั้น ส่ิงที่ควร
ปรับปรุงในเรื่องการสื่อสารคือ ควรมีการใหขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง 
  การพิจารณาลงขาวของหนังสือพิมพ ขึ้นอยูกับความรุนแรงของเหตุการณที่เกิดขึ้น 
ในชวงเวลานั้น ๆ ซงสื่อจะมีการจัดลําดับความสําคัญของขาวเปรียบเทียบกับขาวอื่น ๆ ดวย  ึ่
 
 (2)  วิทยุทองถ่ิน 
  ผูบริหารของสถานีวิทยุแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม กลาววา แหลงขาวเกี่ยวกับเรื่อง
ไขหวัดนก มาจากการขอความรวมมือของสวนราชการ ประกาศของจังหวัด และขาวจากปศุสัตว  
ซ่ึงหัวหนาฝายขาวจะประสานงานกันและนําเสนอผานสถานีวิทยุในความรับผิดชอบทั้ง 4 สถานี 
  การพิจารณานําเสนอขาว ขึ้นอยูกับเรื่องความ  “ฮอต” ของขาวรวมทั้งนโยบายของ
สวนกลาง ที่ผานมาในชวงที่ขาวเร่ืองไขหวัดนกเปนที่ตื่นตระหนก จะมีขาวนําเสนออยางตอเนื่อง 
ในชวงเวลาหลังจากนั้นมีการนําเสนอเปนครั้งคราว ซ่ึงในชวงแรกของการเกิดโรคไขหวัดนก ส่ือมี
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ขอมูลที่จํากัด ไมชัดเจน จึงไมสามารถชวยในการประชาสัมพันธไดมากนัก แตก็ตองใหความ
รวมมือในการนําเสนอขาว 
  โดยทั่วไป ขาวรายมักจะไดรับความสนใจเปนอยางมาก ทําใหขาวขายได แตเร่ืองนี้ไมใช
นโยบายของสถานีวิทยุแหงประเทศไทย แตส่ือก็มีหนาที่ตองนําเสนอใหชาวบานทราบขอเท็จจริง  
ที่ผานมา สถานีวิทยุแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหมไดมีการออกอากาศรายการสัมภาษณให
ความรูเกี่ยวกับไขหวัดนกและการปองกันตัว 
  ส่ือในจังหวัดเชียงใหม มีใหเลือกใชไดหลากหลาย และเขาถึงกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน 
สถานีวิทยุ  มีทั้ง  AM เนนคนชนบท  และ  FM เนนคนในเมือง นอกจากนี้ยังมี ส่ือโทรทัศน 
หนังสือพิมพ นิตยสาร ที่เขาถึงกลุมเปาหมายแตกตางกันออกไป 
  ขอจํากัดประการหนึ่งในการนําเสนอขาวของสถานีวิทยุคือ ตองใชเวลาในการเขาถึง
ชาวบานเพื่อสัมภาษณและนําขอมูลมาออกอากาศ จึงทําใหบางครั้งการนําเสนอขาวไมไดลงลึก
เทาที่ควรเนื่องจากไมมีเวลาหาขอมูลเพิ่มเติม 
  ผูบริหารของสถานีวิทยุแหงประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก กลาวถึงการนําเสนอขาวเรื่อง
โรคไขหวัดนกวา ไดมีการวางแผนใหผูส่ือขาวไปสัมภาษณและขอขอมูลจากสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดมาเผยแพร และมีการเชิญผูที่เกี่ยวของมารวมรายการเพื่อรณรงค
ปองกัน 
  การนําเสนอรายการตาง ๆ ในทองถ่ินนั้น ตองมีการจัดผังรายการ บางครั้งเปนการขอความ
รวมมือประชาสัมพันธสอดแทรกไปกับรายการตาง ๆ และมีบางรายการที่มีสวนราชการเปนผูขอ 
จัดรายการ เชน มีรายการของสาธารณสุขโดยเฉพาะ  
  วิทยุนาจะเปนสื่อที่เขาถึงชาวบานไดงายที่สุด โดยเฉพาะเวลาที่ชาวบานออกไปทํางานนอก
บาน แตปญหาประการหนึ่งคือ ขาวสารจากโทรทัศนและวิทยุจากสวนกลางจะรวดเร็วกวาขาวสาร 
ที่สถานีวิทยุในทองถ่ินนําเสนอ ซ่ึงในจุดนี้ ไดมีการวางแผนในการหาขาวเชิงรุกเพื่อใหไดขาวที่ทัน
ตอเหตุการณ 
  ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับโรคไขหวัดนก คือ การทําประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหความรู
กับชาวบานไวลวงหนากอนที่จะเกิดโรค เพื่อใหชาวบานสามารถเฝาระวังและสังเกตอาการได
ถูกตองเพราะเมื่อถึงเวลาเกิดเหตุแลว ชาวบานอาจตื่นตระหนกและไมสามารถรับรูขาวสารไดมาก
นัก 
 
 (3)  โทรทัศนทองถ่ิน
  ผูบริหารของสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จังหวัดเชียงใหม กลาววา ทางกรม
ประชาสัมพันธ ไดรับนโยบายมาจากรัฐบาลในสมัยนั้นใหเปน “สถานีไก” เพื่อนําเสนอขาวสาร
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เร่ืองไขหวัดนก โดยถายทอดสัญญาณจากกรุงเทพฯ และเปดโอกาสใหผูชมโทรศัพทเขามาถาม
คําถามได  
  สวนการนําเสนอขาวที่สถานีจัดทําขึ้นเอง ไดขอมูลมาจากหนวยงานตาง ๆ มักเปนขอมูล
พื้นฐานที่ไมเปนขอมูลเชิงลึก ทางสถานีจึงตองเชิญผูรูมารวมออกอากาศในรายการเพื่อใหสามารถ
ตอบคําถามที่ประชาชนสงสัยได หนวยงานที่เชิญมาออกอากาศไดแก สาธารณสุขและปศุสัตว  
ซ่ึงจะตองมีการเตรียมขอมูลกันกอนเพื่อใหนําเสนอในทิศทางเดียวกัน ไมใหประชาชนสับสน 
  ส่ิงที่สถานีตองระวังคือ เร่ืองขาวลือ เพราะจะทําใหเสียภาพพจนของประเทศ และทําใหเกดิ
อาการตื่นตระหนกในสังคม ดังนั้น สถานีจะตองระมัดระวังในการนําเสนอขาวใหถูกตอง เที่ยงตรง 
และรวดเร็ว สวนสื่ออ่ืนที่ไมใชส่ือของรัฐอาจนําเสนอขาวเกินจริง ในสวนนี้สถานีของรัฐจะตอง
ชวยนําเสนอขอมูลขาวสารที่เปนขอเท็จจริงใหมากที่สุด เพราะชาวบานใหน้ําหนักกับสื่อโทรทัศน
มากกวาสื่ออ่ืน ๆ 
  การใหน้ําหนักความสําคัญของขาว สวนที่เปนขาวในทองถ่ินจะเปนขาวที่เกี่ยวของกับคน 
ในพื้นที่เปนหลัก ซ่ึงสถานีจะพิจารณาแหลงขาวที่เปนแหลงขาวโดยตรง เชน สาธารณสุข  และ 
ปศุสัตว นอกจากนี้ มีการสงผูส่ือขาวลงพื้นที่เพื่อหาขาวเพิ่มเติมดวย 
  การเชื่อมโยงขาวสารของทางสถานีกับทางจังหวัด  ใชการติดตอกับสํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดและสํานักงานประชาสัมพนัธเขตโดยตรง อีกสวนหนึ่งอยูที่ความสัมพันธ 
ของหนวยงานกับสื่อดวย 
  ปจจุบัน มีการใหความรูกับผูดูแลและผูประกาศขาวทางหอกระจายขาวในเรื่องของการ
นําเสนอขาวสารใหนาสนใจ และการเรียบเรียงเนื้อหาของขาว รวมทั้งมีการจัดประกวด ซ่ึงเชื่อวา 
จะชวยใหการนําเสนอขาวสารในชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ผูบริหารของสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จังหวัดพิษณุโลก กลาววา ทางสถานี
ไดมีการใหความรูดานเทคนิค และดานการพูดใหกับหอกระจายขาวในทองถ่ินเชนกัน รวมถึงผูจัด
รายการวิทยุชุมชนดวย 
  สวนราชการตาง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ไดมีการขอความรวมมือใหสถานีโทรทัศนชอง 11 
เผยแพรและประชาสัมพันธขาวสาร ซ่ึงโทรทัศนนาจะเปนสื่อที่เขาถึงประชาชนไดดีเพราะนําเสนอ
ไดทั้งภาพและเสียง สามารถถายทอดการซอมแผนเรื่องไขหวัดนกออกโทรทัศนใหประชาชนทราบ  
  การนําเสนอขาวสารของสถานีโทรทัศนชอง 11 เปนขาวอยางตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบได 
 
 6.4.2   ความคิดเห็นของผูรับสื่อท่ีมีตอการนําเสนอขาวของสื่อ 
  จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) นายสัตวแพทยประจําสํานักงานปศุ
สัตวจังหวัดทานหนึ่งแสดงความคิดเห็นวา ชาวบานรูสึกวาปศุสัตวทํางานชา ซ่ึงทางปศุสัตวก็ได
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ช้ีแจงกับนักขาวหลายครั้งแลววา การตรวจสอบเชื้อไขหวัดนกตองใชเวลา 8 วัน กระบวนการขนสง
อีก 2 วัน กวาจะทราบผลก็เปน 10-12 วัน แตส่ือไมไดชวยนําเสนอขาวตามที่ไดแจงไป จึงทําให
ชาวบานที่ตองการทราบผลรูสึกวาใชเวลานาน 
  สาธารณสุขอําเภอทานหนึ่ง กลาววา บางครั้งการใหขาวกับสื่อไมเปนผลดี เนื่องจากนักขาว
ไประบุวาใครเปนผูใหขาว ทําใหบางครั้งตองใหขาวแบบออม ๆ เพื่อไมใหชาวบานตื่นกลัว 
  เจาหนาที่สาธารณสุขประจําตําบลทานหนึ่ง แสดงความคิดเห็นวา ควรมีการแทรกเนื้อหา
เร่ืองไขหวัดนกเขาไปในผังรายการวิทยุใหมากขึ้น โดยกําหนดเวลาและรายการใหสอดคลองกับ
กลุมผูฟง 
 
 6.4.3   พฤติกรรมการเปดรับขาวสารผานสื่อของประชาชน 
 ขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา ชาวบานมีการรับรูขาวสารผานโทรทัศนมากกวาวิทยุ  
คิดเปนรอยละ 83.74  (ดังแสดงในตารางที่ 41 ในภาคผนวก ข) โดยมีผูฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 50.11 
(ตารางที่ 42)  โดยฟงวิทยุในชวงเชา มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.49 (ตารางที่ 43)  มีผูชมโทรทัศน 
คิดเปนรอยละ 95.38 (ตารางที่ 44) โดยสวนใหญชมโทรทัศนในชวงเย็น-ค่ํา คิดเปนรอยละ 86.18 
(ตารางที่ 45) 
  นอกจากนี้ ยังพบวา ชาวบานสวนใหญมีเครื่องเลน VCD ที่บาน คิดเปนรอยละ 76.48 
(ตารางที่ 46) และมีผูที่สนใจรับขอมูลเกี่ยวกับโรคไขหวัดนกทาง VCD คิดเปนรอยละ 72.53 
(ตารางที่ 47) 
 
 อภิปราย 
 จากขอมูลเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อรายงานและจัดการความเสี่ยงของโรคไขหวัดนก สามารถ
นํามาสรางตนแบบในการเฝาระวัง ส่ือสาร และจัดการความเสี่ยงจากโรคไขหวัดนกเฉพาะในสวน
ของการสื่อสารไดดังนี้ 
 การใหความรูแกชุมชน ควรใชส่ือที่หลากหลาย โดยเนนสื่อบุคคลที่มีความนาเชื่อถือเปน
ผูใหขอมูล คําแนะนํา และขาวสารตาง ๆ และใช อสม. ที่มีอยูในการสื่อสารไปยังชาวบานรายบุคคล 
 การรายงานความเสี่ยง ควรกําหนดนิยามของความเสี่ยงที่จะตองรายงาน และกําหนด
ชองทางการรายงานความเสี่ยงใหเปนระบบเพื่อใหสามารถตรวจสอบขอมูลได และมีการรายงาน
ตามลําดับขั้นโดยใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในฐานะศูนยกลางไขหวัดนกแบบบูรณาการ ดังแสดง
ในภาพ 
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หมายเหตุ: ศูนยกลางไขหวัดนก ไดแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งในที่นี้ยังไมสามารถระบุไดชัดเจน จะตองพิจารณา
ผลการวิจัยในหัวขอตอไปประกอบ แตจะสังเกตไดวา จากชาวบาน จะมีการรายงาน 2 ชองทาง เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบและสอบทานขอมูลไดดียิ่งขึ้น 
 
ภาพประกอบที่  6.1  การสื่อสารเพื่อใหความรู และการรายงานความเสี่ยงของโรคไขหวัดนกใน
ชุมชน 
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